

# หนังสือมีค่า

ทำความเข้าใจพระคัมภีร์  
(อธิบายข้อพระคัมภีร์แบบเบ๊ปติสอัสระ)

โดย ดร. เดวิด เอช. ซอเรนสัน

นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส์  
(พันธกิจของคริสตจักรเบ๊ปติสนอร์ธสตาร์)

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

ดิวอี้, มินเนโซต้า 55811

218-726-0209

ปรับปรุงครั้งที่สอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2007

นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส์

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

คิวลัธ, มินเนโซต้า 55811

มิชชันนารีชาวอเมริกันควรติดต่อ ดร. เดวิด ซอเรนสัน

เพื่อขออนุญาตก่อนใช้เนื้อหาอธิบายข้อพระคัมภีร์นี้

[davidsorenson@juno.com](mailto:davidsorenson@juno.com)

# หนังสือมีคาห์

**บทนำสู่หนังสือมีคาห์:** ผู้พยากรณ์มีคาห์อยู่ในสมัยเดียวกับอิสยาห์ และคำพยากรณ์ของหนังสือมีคาห์ก็อยู่ในช่วงรัชกาลของโยชาม อาหัทและเฮเซคิยาห์ซึ่งเป็นเหล่ากษัตริย์แห่งยูดาห์ แม้เขาเป็นผู้พยากรณ์คนหนึ่งในยูดาห์ จุดสนใจแห่งคำพยากรณ์ของเขาก็มุ่งตรงไปที่อิสราเอลเป็นหลักซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือ เขากระตุ้นอิสราเอลให้กลับใจใหม่ทั้ง โดยการพิพากษาที่ถูกกล่าวถึงล่วงหน้าและพระสัญญาเรื่องพระเมตตา บทที่ 5 ของหนังสือมีคาห์นำเสนอคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการประสูติของพระเมสสิยาห์ ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้แบ่งออกได้เป็นสามส่วนใหญ่ๆ โดยแต่ละส่วนขึ้นต้นด้วย “จงฟัง” นั่นคือ ส่วนที่หนึ่ง (บทที่ 1-2) ส่วนที่สอง (บทที่ 3-5) และส่วนที่สาม (บทที่ 6-7)

\*\*\*\*\*

**ภาพรวมของมีคาห์ 1:** ในบทแรกของหนังสือมีคาห์ พระเจ้าทรงนำเสนอคดีของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอลรวมถึงต่อกรุงเยรูซาเล็มและนครอื่นๆ ในแวนแคว้นนั้นด้วย

**มคา 1:1** พระวณะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงมีคาห์ชาวเมืองโมเรเซท ในรัชกาลโยชาม อาหัท และเฮเซคิยาห์กษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม หนังสือเล่มนี้ได้รับการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในข้อ 1 แห่งที่มาและสิทธิอำนาจของคำพยากรณ์นี้ถูกหมายเหตุไว้ว่าเป็น “พระวณะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงมีคาห์” การคลไปรากภูษัดเจนตั้งแต่วลีแรกของหนังสือเล่มนี้ ผู้พยากรณ์ท่านนี้ถูกระบุชื่ออย่างเจาะจง: “มีคาห์ชาวเมืองโมเรเซท” ชื่อ มีคาห์ มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผู้ซึ่งเป็นเหมือนพระเจ้า’ เขาจากหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าโมเรเซทซึ่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันหลงเหลืออยู่แล้ว การรับใช้ของมีคาห์มีในสมัยรัชกาลของ “โยชาม อาหัทและเฮเซคิยาห์กษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์” นี้ตรงกันกับการรับใช้ของอิสยาห์ (เห็นได้ชัดว่ามีคาห์อาศัยอยู่ในยูดาห์เพราะว่ากษัตริย์ทั้งสามองค์ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นเป็น

กษัตริย์แห่งยูดาห์) เนื่องจากผู้พยากรณ์ทั้งสองท่านอาศัยอยู่ในยูดาห์ในเวลาเดียวกันและมีการรับใช้ที่คล้ายๆกัน มันจึงเป็นไปได้ว่าพวกเขาารู้จักกัน

คำพยากรณ์ของมีคาห์มีเจาะจงไปยังสะมาเรียซึ่งเป็นนครหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือ ณ เวลานั้น จะว่าไปแล้ว เขาเทศนากล่าวโทษความบาปของอาณาจักรฝ่ายเหนือเป็นหลัก แม้เขามีข้อความต่างๆจากพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเยรูซาเล็มเช่นกัน

**มคา 1:2**                    **ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่อยู่ใน**  
**นั้น จงฟัง และให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจาก**  
**พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์** เนื้อหาส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ถูกแนะนำด้วยวลีที่ว่า  
“ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง” คำที่แปลว่า **พิภพ (เอเรทซ์)** ส่วนใหญ่แล้วถูกแปลเป็น  
'แผ่นดิน' และนั่นอาจเป็นความหมายตรงนี้ มีคาห์เรียกทุกคนที่อยู่ในนั้น (ทุกคนในแผ่นดิน  
อิสราเอล) ให้ตั้งใจฟัง พระเจ้ากำลังจะทรงเป็นพยานกล่าวโทษพวกเขา นอกจากนี้พระเจ้ายัง  
ตรัสจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นพระวิหารที่อยู่ในสวรรค์ ดังนั้น ผู้  
พยากรณ์ท่านนี้จึงประกาศว่าพระเจ้ากำลังจะตรัสผ่านทางตน

**มคา 1:3-4**                    **เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์เสด็จออกจากสถานของพระองค์ และ**  
**จะเสด็จลงมา ทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพ** มีคาห์ประกาศว่าพระเจ้ากำลังจะเสด็จลงมาจาก  
สวรรค์ในการพิพากษาและจะทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพ (อีกครั้งที่คำที่แปลว่า **พิภพ (เอเรทซ์)**  
หมายถึง 'แผ่นดิน' อิสราเอลได้เช่นกัน) ทั้งสะมาเรียและเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนที่สูง (นั่นคือ บนยอด  
ภูเขา) ในแผ่นดินนั้น นี่บอกเป็นนัยอย่างชัดเจนว่านครหลวงทั้งสองนี้จะถูกเหยียบย่ำได้พระบาท  
ในการพิพากษา

**4** **ภูเขาจะละลายไปภายใต้พระองค์ และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้ผึ้งหน้าไฟ เหมือนน้ำที่**  
**เทลงมาจากที่ชัน** ผู้พยากรณ์ท่านนี้ใช้ภาพประกอบของภูเขาไฟ แผ่นดินไหวและน้ำท่วมเพื่อ  
พรรณนาถึงการพิพากษาที่จะมานั้นของพระเจ้า แน่แน่นอนว่าคำพรรณนาเหล่านี้เป็นคำพูดเปรียบ

เทียบ แต่พวกมันก็ถ่ายทอดระดับของความพิโรธของพระเจ้าและระดับของการพิพากษาซึ่งกำลังจะมา การพิพากษาอันน่ากลัวกำลังเข้ามาใกล้ทั้งอิสราเอลและยูดาห์

**มคา 1:5** เหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้บังเกิดขึ้นเพราะการละเมิดของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์วานอิสราเอล การละเมิดของยาโคบนั้นคืออะไร สะมาเรียมิใช่หรือ ปุชนิยมสถานสูงแห่งยูดาห์คืออะไร เยรูซาเล็มมิใช่หรือ สาเหตุของการพิพากษาที่ใกล้เข้ามานี้คือการละเมิดต่างๆและความบาปเหล่านั้นของอิสราเอลโดยรวม – ของทั้งสองอาณาจักรนั้น การละเมิดของยาโคบ (นั่นคือ อาณาจักรฝ่ายเหนือ) คือ การนับถือรูปเคารพลุกว้าวของมันซึ่งตั้งอยู่ที่เบธเอลและที่ดาน การละเมิดของยูดาห์คือ ปุชนิยมสถานสูงต่างๆสำหรับรูปเคารพทั้งในและรอบๆกรุงเยรูซาเล็ม นี่รวมถึงทั้งการนับถือพระบาอัลและการนำสะอิดสะเอียนของพระโมเลคด้วย เพราะความบาปอันหน้าไม่อายเหล่านี้ พระเจ้าทรงเตือนว่าการพิพากษาจะมาถึงทั้งสองอาณาจักรนั้น

**มคา 1:6-7** เหตุฉะนั้น เราจะกระทำสะมาเรียให้เป็นกองสิ่งสลักหักพังอยู่ในที่โล่ง เป็นที่สำหรับทำสวนองุ่น เราจะเทก้อนหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงที่หุบเขา จะให้เห็นรากฐานของเมือง เพราะการนับถือรูปเคารพของอาณาจักรฝ่ายเหนือ (ถูกสรุ่ยย่อในสะมาเรีย) พระเจ้าทรงเตือนว่ามันกำลังจะกลายเป็นเหมือนกองซากปรักหักพังอยู่ในที่โล่ง – เหมือนกองหินที่ชาวไร่ชาวนาโยนออกไปจากที่ดินของตน บรรดาสวนองุ่นอันมีค่าแห่งสะมาเรียจะถูกทำลายและถูกทำให้เป็นเหมือนดินที่ถูกไถแล้ว งานหินที่ถูกทำเป็นที่ราบขั้นบันไดอยู่ตามไหล่เขาสำหรับสวนองุ่นต่างๆจะถูกเทลงไปตามไหล่เขาลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง การทำลายจะมีไปจนถึงฐานรากเลย ดังนั้นสะมาเรียจึงถูกทำลายเมื่อเชลมานเนเซอร์แห่งอัสซีเรียยกทัพเข้ามาในแผ่นดินนั้น สะมาเรียถูกรื้อถอนไปจนถึงรากฐานของมัน

7 รูปเคารพแกะสลักทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทุบเป็นชิ้นๆ ค่าจ้างทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟ และเราจะกระทำให้รูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นถูกทิ้งร้าง เพราะเมืองนั้นรวบรวมรูปเคารพเหล่านี้มาด้วยค่าจ้างของหญิงแพศยา และมันจะกลับเป็นค่าจ้างของหญิง

แพศยา เมื่ออัสซีเรียยกเข้ามาในสะมาเรีย (นั่นคือ อาณาจักรฝ่ายเหนือ) พวกเขาทำลายบรรดา รูปเคารพสลักไม้เพียงของรูปลูกวัวทองคำทั้งสองนั้นเท่านั้น แต่รูปเคารพของพระต่างตัวอื่นๆ ด้วย “ค่าจ้างทั้งสิ้นของเมืองนั้น” หมายถึงเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการของหญิงโสเภณี การนับถือรูปเคารพของอิสราเอลถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนการล่วงประเวณีกับหญิงโสเภณีคนหนึ่ง – การนับถือรูปเคารพของแผ่นดินนั้น อิสราเอลได้ไปเล่นชู้ตามพระอื่นๆและห่างเหินไปจากสามีแห่ง พันธสัญญาของตน นั่นคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียมาพิพากษาแผ่นดินนั้น บรรดารูปเคารพของแผ่นดินนั้นก็ไม่ได้ถูกทำลายเท่านั้น แต่ของถวายต่างๆที่ถูกนำมา ถวายยังวิหารรูปเคารพก็ถูกทำลายด้วย คนอัสซีเรียซึ่งได้ล่อลวงอิสราเอลให้เข้าสู่การนับถือรูปเคารพ (การเป็นโสเภณีฝ่ายวิญญาณ) ตั้งแต่แรกก็จะเอาทรัพย์สมบัติที่ถูกมอบให้แก่วิหารรูปเคารพต่างๆกลับไป ดังนั้น ความมั่งคั่งที่ถูกรวบรวมไว้ในอิสราเอลซึ่งได้มาจากการนับถือรูปเคารพของพวกเขาก็จะกลับเป็นของอัสซีเรียเมื่อคนเหล่านั้นมาปล้นสะดมประเทศนั้น

**มคา 1:8-9** เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรำไห้และคร่ำครวญ ข้าพเจ้าจะเดินเท้า

เปล่าและเปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรำไห้ดุจมังกร และเสียงครวญครางดุจ

นกเค้าแมว มีคำห้จึงปฏิญาณว่าจะรำไห้เพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดแก่อิสราเอล เหมือนขบวนแห่งานศพในสมัยโบราณ เขาปฏิญาณว่าเขาจะรำไห้และคร่ำครวญ วลีที่เขากล่าวถึงการเดินเท้าเปล่า และเปลือยกายอาจหมายถึงการถอดเสื้อชั้นบนของเขาออก เชื่อกันว่าการรำไห้ “ดุจมังกร” ของเขาหมายถึงการส่งเสียงหอนเหมือนพวกหมาในหรือเสียงร้องอย่าง โศกเศร้าของนกเค้าแมวในตอนกลางคืน ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือว่ามีคำห้ปฏิญาณว่าจะไว้ทุกข์อย่างที่คุณมองเห็นได้และได้ยื่นเพราะการพิพากษาที่กำลังเข้ามาใกล้

**9** เพราะว่ารอยแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หาย และได้ลามมาถึงยูดาห์ ได้มาถึงกระทั่ง

ประตูเมืองแห่งประชาชนของเราคือถึงเยรูซาเล็ม บาดแผลที่กระทำต่อสะมาเรียโดยอัสซีเรียจะรักษาไม่หาย อาณาจักรฝ่ายเหนือจะทนทุกข์ด้วยบาดแผลถาวร พวกเขาจะไม่คงอยู่อีกต่อไป เมื่อคนอัสซีเรียจัดการกับพวกเขาจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีมากกว่านี้อีก เมื่ออัสซีเรียจัดการกับ อาณาจักรฝ่ายเหนือเสร็จ จากนั้นพวกเขาก็จะรุกรานยูดาห์ต่อและมายังประตูกรุงเยรูซาเล็มก่อน

ที่พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงอย่างน่าอัศจรรย์โดยการสังหารทหารอัสซีเรีย 185,000 นาย คู 2 พงศกษัตริย์ 19:35

**มคา 1:10-13**      **อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท อย่าร้องไห้ไปเลย จงเลือกกลิ้งตัวอยู่ในฝุ่นในวงศ์วานอัฟราห์** เมื่อสะมาเรียล่มสลายและเยรูซาเล็มถูกคุกคามอย่างรุนแรง ผู้พยากรณ์ท่านนี้ก็ร้องออกมาว่าอย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท เมืองกัทเป็นนครหนึ่งของคนฟิลิเตียและเป็นศัตรูของอิสราเอลมายาวนาน ประเด็นของเขาก็คือว่า อย่าให้เหตุศัตรูได้ร่ำเริงยินดี ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะร่ำเริงยินดีเมื่อได้ยินข่าวเรื่องการพิพากษาที่เกิดแก่อิสราเอลและยูดาห์ เขาเตือนประชาชนของเขามีให้ร้องไห้ต่อหน้าคนฟิลิเตีย อัฟราห์ (หรือ โอฟราห์) เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเบนยามิน ประเด็นก็คือว่ามีคำหรือบอกพวกยิวให้ไว้ทุกข์ในแผ่นดินของพวกเขาเอง (โดยซัดฝุ่นดินและจี๊ด่าบนตัวพวกเขาเอง) แต่อย่าไปบ่นแก่พวกศัตรูที่นับถือพระต่างด้าวเรื่องการพิพากษาของพวกเขา

**11 ชาวเมืองซาฟิรเอ๋ย จงผ่านไปตามทางของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอาย ชาวเมืองศานันมิได้ออกมาในเมื่อเบธเอลร่ำไห้ มันจะเอาสถานที่ตั้งของมันไปเสียจากเจ้า ซาฟิรเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในยูดาห์ มีคำเตือนว่ามันจะถูกเหยียบย่ำและถูกทำให้ล่อนจ้อน โดยอัสซีเรีย ศานันและเบธเอลเป็นหมู่บ้านของยูดาห์เช่นกัน ประชาชนจากศานันมิได้ไว้ทุกข์เพื่อเบธเอลเมื่อมันถูกเหยียบย่ำเพราะว่าพวกเขาเองก็โดนกองทัพอัสซีเรียเหยียบย่ำเช่นกัน ไม่มีหมู่บ้านใดเลยในพวกเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ในวันนั้นเมื่อพวกเขาถูกรุกราน พวกเขาจะตกอยู่ในสภาพเดียวกัน**

**12** เพราะชาวมารอทคอยความดีอยู่ด้วยความรอบคอบ แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม มารอทเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของยูดาห์ซึ่งอยู่ไปทางใต้และตะวันตกของเยรูซาเล็ม ชาวมารอทได้รอคอยข่าวดีให้มาถึงอย่างอดทน แต่ก็มีแต่ข่าวร้าย พวกเขาหวังว่าคนอัสซีเรียจะถูกทำให้ถอยทัพกลับไปในการศึก แต่นั่นก็ไม่เคยเกิดขึ้น อันที่จริงคนอัสซีเรียได้ยกมายังยูดาห์จนถึงประตูกรุงเยรูซาเล็ม แม้อัสซีเรียมิได้มีชัยเหนือเยรูซาเล็ม พวกเขาก็เหยียบ

ย่ำเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบยูดาห์และคูคามประตูกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่พระเจ้าประทานการช่วยให้พ้น อีกครั้งดู 2 พงศกัศัตร์ 19:35

**13** โอ ชาวเมืองลาคีซเอ๋ย จงเทียมน้ำเข้าที่บรธรบ เธอเริ่มสร้างบาปให้แก่บุตรสาวของศิโยน เพราะได้พบการละเมิดของอิสราเอลในเจ้า ลาคีซเป็นนครที่มีที่กำบังเข้มแข็งซึ่งถูกสร้างขึ้นบนยอดเนินเขาห่างไปประมาณสามสิบไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม นี่เป็นคำเตือนให้เทียมน้ำที่ตีเท้าเร็วเข้าที่บรธรบและหนิการรุกรานที่กำลังมา ลาคีซเป็นหนึ่งในนครต่างๆของยูดาห์ที่เลียนแบบการนับถือรูปเคารพของอาณาจักรฝ่ายเหนือ การนับถือรูปเคารพแบบหนึ่งที่ไม่ต่างจากรูปลูกวัวทองคำทั้งสองนั้นของอิสราเอลถูกแนะนำให้รู้จักที่ลาคีซ กระนั้นเมื่ออัสซีเรียรุกรานยูดาห์ ลาคีซก็แตกและเซนาเคอริบสร้างศูนย์บัญชาการภาคสนามของตนที่นั่น ดู 2 พงศกัศัตร์ 18:14, 17 และเยเรมีย์ 34:7

**มคา 1:14-16** เพราะฉะนั้น เจ้าจะต้องมอบของไว้อาลัยให้แก่โมเรเซท-กัท บรรดาเรือนของอัครซิบจะเป็นสิ่งอสังหาริมทรัพย์อิสราเอล ด้วยความจนตรอก นครลาคีซจะส่งเครื่องบรรณาการเป็นเงิน ไปยังแคว้นกัท (นั่นคือ โมเรเซทกัท) เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาให้มาต่อสู้อัสซีเรีย สิ่งที่เป็นการประชดประชันก็คือว่า กัทอยู่ในฟิลิสเตียและเป็นศัตรูรายหนึ่งของยูดาห์ กระนั้นสิ่งต่างๆก็เริ่มเลวร้ายลงเสียจนพวกยิวต้องขอความช่วยเหลือจากคนฟิลิสเตีย ทั้งๆที่มีชนชาติอื่นๆอีกเยอะแยะ อัครซิบเป็นหมู่บ้านอื่นอีก โดยน่าจะอยู่ในอาเซอร์ ซึ่งได้ปฏิญาณอย่างชัดเจนว่าจะต้านทานการรุกรานของอัสซีเรีย กระนั้นคำสัญญาต่างๆที่กล้าหาญของพวกเขาก็จะกลับกลายเป็นคำมูสา (นั่นคือ ทำให้ผิดหวัง) แก่กษัตริย์หลายองค์แห่งอิสราเอล (ในสะมาเรียและเยรูซาเล็ม)

**15** โอ ชาวเมืองมารเซทเอ๋ย เราจะนำผู้รับมรดกมาสู่เจ้าอีก ท่านจะมายังอดุลัมซึ่งเป็นสง่าราศีของอิสราเอล คำที่แปลว่า ผู้รับมรดก (*ยาราช*) มีความหมายด้วยว่า ‘กรรมสิทธิ์’ หรือ ‘ผู้ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์’ ความหมายก็คือว่า ผู้ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์รายใหม่จะยึดมารเซท (อีกเมืองหนึ่งในยูดาห์) เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์รายใหม่นั้นจะเป็นคนอัสซีเรียและพวกเขา



จะยกทัพต่อไปโดยเข้าไปในที่ราบสูงยูเดียและยึดอคูลัม ซึ่งเป็นที่ๆดาวิดเคยซ่อนตัว เชื่อกันว่า  
อคูลัมได้กลายเป็นราชธานีและเป็นส่วนหนึ่งของสงาราศีของอิสราเอล ประเด็นที่สำคัญกว่าก็  
คือว่า นครแลวันครเล่าที่อยู่รอบนอกยูดาห์จะตกเป็นของอัสซีเรีย

16 จงกล้อนผมและโกนหนวดโกนเคราเสีย เพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้า จง  
ทำตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี เพราะเขาทั้งหลายได้จากเจ้าไปเป็นเชลย ผู้พยากรณ์ท่านนี้  
จึงเตือนเมืองเหล่านี้ของยูดาห์ให้โกนศีรษะของพวกเขาเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ส่วนรวม แม้แต่ลูก  
เด็กเล็กแดงของพวกเขาที่จะพินาศในการล้างผลาญที่จะมานั้น ความโล้นล้านของนกอินทรีในที่  
นี้ไม่ใช่ในความหมายของนกอินทรีหัวล้านของอเมริกาเหนือ แต่มันหมายถึงแรงตะวันออกกลาง  
ที่คอของม้นล้านและไม่มีขน มีความหมายโดยนัยสองประการตรงนี้ (1) มีคำร้องบอกยูดาห์ให้  
ไว้ทุกข์เพราะการตีสอนที่จะมานั้น (2) นี่บอกเป็นนัยว่าพวกคนแกร่งจะเก็บกวาดศพคนตายที่หลง  
เหลืออยู่จากการสู้รบเหล่านั้น การพิพากษากำลังเข้ามาใกล้สำหรับทั้งสะมาเรียและยูดาห์

\*\*\*\*\*

*ภาพรวมของมิก้าห์ 2: วิบัติหนึ่งถูกประกาศแก่อิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขาใน  
ข้อ 1-11 และคำสัญญาหนึ่งเรื่องการกลับสู่สภาพเดิมในอนาคตได้ถูกให้ไว้ในข้อ 12-13*

มคา 2:1-2                      วิบัติแก่ผู้ที่เตรียมความชั่วช้า และคิดกระทำความชั่วอยู่บนที่นอน  
ของตน พอรุ่งขึ้นเข้าก็ออกไปกระทำ เพราะว่าการนั้นอยู่ในอำนาจมือของเขาที่จะกระทำได้  
ความบาปเหล่านั้นของอิสราเอลถูกไต่ตรงไว้ก่อนแล้ว พวกคนชั่วนอนตื่นตอนกลางคืนและ  
คิดหาอุบายต่างๆเพื่อที่ตนจะใช้มือ โกงผู้อื่น จากนั้นเมื่อถึงตอนเช้า พวกเขาก็ปฏิบัติตามแผนการ  
ที่คิดโกงของตน หลักการของคนสมัยนั้นคืออะไรก็ได้ที่ใช้ได้ผล คนเหล่านั้นที่มีอำนาจที่จะเอา  
เปรียบผู้อื่นก็ทำเช่นนั้น

2 เขาโลภที่ดินแล้วก็ใช้ความรุนแรงยึดเอาไป เขาโลภบ้านเรือนและก็รีบไปเสีย เขาบีบ  
บังคับคนและบ้านเรือนของเขา และบีบคนกับมรดกของเขา การนับถือรูปเคารพไม่เพียงเป็น  
ความบาปที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งของอิสราเอลเท่านั้น แต่การถือ โกงและการลักขโมยก็เป็นเรื่อง

สามัญธรรมาคด้วย ที่ดินและบ้านเรือนต่างๆถูกยึดไป: ในบางกรณีโดยใช้ความรุนแรง ในกรณีอื่นๆก็ใช้การถือโง่ ‘แบบถูกกฎหมาย’ แต่คนยากจนก็เสียบ้านและที่ดินที่เป็นมรดกของตนไป เพราะพวกคนปล่อยเงินกู้ที่ไร้ยางอายและธุรกรรมที่คดโกงต่างๆ

**มคา 2:3-5** เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เรากำลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ ซึ่งเจ้าจะหลบคอกของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้ และเจ้าจะเดินอย่างผิงผายไปไม่ได้ เพราะเวลานี้เป็นการวิบัติ พระเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าพระองค์กำลังจัดเตรียมการพิพากษาให้ตกกับครอบครัวอิสราเอล พระองค์กำลังจะเอาแอกแห่งการตกเป็นเชลยใส่คอพวกเขาซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถเอาออกไปได้ คนอิสราเอลที่ชั่วร้ายจะไม่เดินอย่างผิงผายอีกต่อไป (แต่จะเดินอย่างท้อแท้) เวลาแห่งความชั่วร้าย (นั่นคือความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง) กำลังใกล้เข้ามา

**4** ในวันนั้น จะมีคนเล่าคำอุปมาต่อผู้เจ้า และจะรำไห้ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่นว่า "พวกเราพินาศอย่างสิ้นเชิงแล้ว พระองค์ทรงเปลี่ยนที่ดินกรรมสิทธิ์แห่งชนชาติของข้าพระองค์ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอ พระองค์ทรงแบ่งไร่นาของพวกเราให้แก่บรรดาคนที่จับกุมพวกเรา" ในวันแห่งการพิพากษาที่จะมานั้น เสียงร้องต่างๆจะถูกได้ยินในอิสราเอลซึ่งคร่ำครวญเรื่องความพ่ายแพ้แบบราบคาบของพวกเขา หนังสือเพลงคร่ำครวญเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของมันอย่างแน่นอน (วลีนี้แปลตรงตัวได้ว่า ‘คร่ำครวญด้วยการคร่ำครวญแห่งการคร่ำครวญต่างๆ’) บางคนจะกล่าวหาอย่างโง่เขลาว่าพระเจ้าได้ประทานมรดก (นั่นคือ ส่วนที่ดิน) ของอิสราเอลให้แก่อีกประชาชาติหนึ่งที่แบ่งย่อยมันต่อตามใจชอบของพวกเขา

**5** ดังนั้น เจ้าจะไม่มีใครจับสลากแบ่งที่ดินกันในชุมชนแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั้นกำลังจะมาเมื่อไม่มีใครเลยในอิสราเอลจะมีมรดกที่วัด (นั่นคือ ตำรวจ) โดยใช้เส้นแบ่งได้ มรดกทั้งสิ้นของอิสราเอล – แผ่นดินของพวกเขา- จะไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาอีกต่อไป วันนั้นกำลังจะมาเมื่อพวกเขาจะเสียกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินของตนไป

**มคา 2:6** เขากล่าวแก่ผู้ที่พยากรณ์ว่า "อย่าพยากรณ์เลย" เขาจะไม่พยากรณ์แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่อับอาย พอได้ยินคำเตือนที่น่ากลัวเช่นนั้น คนเหล่านั้นที่มี

ตำแหน่งสูงในอิสราเอลก็สั่งพวกผู้พยากรณ์ เช่น มีคาห์ มิให้พยากรณ์ พวกเขาถูกสั่งให้หยุดพยากรณ์เรื่องหายนะและความน่ากลัวเช่นนั้น อิสราเอลที่เยอหังและหัรรันไม่ยอมรับการดูหมิ่น (นั่นคือ ความอับอาย) เช่นนั้น

**มคา 2:7** โอ พวกที่มีชื่อว่า วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญูณของพระเยโฮวาห์หมดความอดทนแล้วหรือ สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำของพระองค์หรือ ถ้อยคำของเราไม่กระทำให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมหรือ เมื่อเจอคำขู่ในข้อที่แล้ว มีคาห์ก็ตอบกลับโดยถามว่า ‘พระวิญญูณขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกยับยั้งได้หรือ?’ พระเจ้าทรงถูกจำกัดในพระประสงค์ของพระองค์ได้หรือ? คำพยากรณ์เหล่านั้นข้างบนไม่ใช่การกระทำของพระเจ้าหรือ? (แน่นอนว่าพวกมันเป็น) และจากนั้นพระเจ้ก็ตรัสถามผ่านผู้พยากรณ์ท่านนี้ว่า “ถ้อยคำของเราไม่กระทำให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมหรือ” คำตอบของคำถามนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว แน่ทีเดียวพระวณะของพระเจ้ากระทำให้เกิดผลดีแก่คนเหล่านั้นที่ดำเนินอย่างเที่ยงธรรม – จนถึงทุกวันนี้ พระเจ้าทรงอวยพรคนเที่ยงธรรม! และบรรดาถ้อยคำของพระองค์ก็ชูกำลังและนำทางผู้เที่ยงธรรม

**มคา 2:8-9** ในตอนหลังๆนี้ประชาชนของเราลุกขึ้นต่อสู้อย่างกับเป็นศัตรู เจ้ารีบเอาเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าจากผู้ที่ผ่านมาไปโดยไว้วางใจ ด้วยไม่นึกฝันว่าจะมีสงคราม ประชาชนของพระเจ้าในตอนหลังๆได้กบฏต่อพระองค์เหมือนศัตรูคนหนึ่ง ความโลกและการลักขโมยมีอยู่คดึ้นในแผ่นดินนั้น พวกเขาปล้นเสื้อผ้าไปจากบรรดาคนไร้ผิดและทิ้งคนเหล่านั้นไว้เหมือนคนที่กลับจากสงคราม

**9** เจ้าขับไล่พวกผู้หญิงในประชาชนของเราออกไปจากเรือนอันผาสุกของเขาทั้งหลาย เจ้าได้เอาสง่าราศีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิത്യ พวกผู้หญิง (น่าจะเป็นพวกหญิงม่าย) ถูกขับไล่ออกจากบ้านของตนหลังจากพวกคนชั่วได้ฆ่าสามีของพวกนางแล้ว เด็กๆกลายเป็นลูกกำพร้าและถูกปล่อยทิ้งไว้ให้หากินเอง ความชั่วอันร้ายกาจเป็นจิตวิญญูณของยุคสมัยนั้น

มคา 2:10-11

จงลุกขึ้นและจากไป เพราะที่นี้ไม่ใช่ที่พักของเจ้า เพราะความไม่สะอาดซึ่งจะทำลายเจ้า ด้วยความพิณาศอย่างทุกข์ระทม พระเจ้าทรงเตือนว่าวันนั้นกำลังจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อพวกเขาจะถูกบังคับให้ลุกขึ้นและออกไปเสียจากแผ่นดินของตน พวกเขาได้ทำให้มันเป็นมลทินอย่างสิ้นเชิงแล้ว อิสราเอลได้ทำให้แผ่นดินของตนเป็นมลทินเหลือเกินจนมันจะทำลายพวกเขา แผ่นดินของพวกเขาจะกลายเป็นความพิณาศของพวกเขาในไม่ช้า

11 หากคนใดจะเที่ยวไปโดยมีนิสัยหลอกลวงและมุสาวา "เราจะพยากรณ์ให้ท่านฟังเรื่องเหล่าอู่นและเมรัย" เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ของชนชาตินี้ได้ละ สิ่งต่างๆได้เสื่อมทรามลงในฝ่ายวิญญาณในอิสราเอลมากเสียจนหากผู้พยากรณ์เท็จคนหนึ่งมาหาพวกเขาและพยากรณ์ว่าพวกเขาจะต้องดื่มเหล้าและเมามาย เขาก็จะถูกประกาศว่าเป็นผู้พยากรณ์ของพวกเขา ค่านิยมต่างๆของอิสราเอลได้เสื่อมทรามและวิปริตไปแล้วเหลือเกิน

มคา 2:12-13

โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ และจะตั้งเขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแกะที่อยู่ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว์ที่อยู่ในคอก เขาจะทำเสียงดังเพราะเหตุมีคนมากมาย แม้การพิพากษากำลังเข้ามาใกล้อิสราเอล พระเจ้าก็ตรัสล่วงหน้าถึงการรวบรวมพวกเขากลับมายังแผ่นดินของพวกเขาเหมือนแกะฝูงหนึ่ง

13 ผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษัตริย์ของเขาทั้งหลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์จะทรงนำหน้าเขา วันนั้นกำลังจะมาเมื่อพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลจะทรงทะลวงเปิดทางให้ต่อหน้าพวกเขา พวกเขาจะ 'ทะลวงออกไป' จากแผ่นดินที่พวกเขากระจัดกระจายไปและกษัตริย์ของพวกเขา นั่นคือพระเมสสิยาห์จะทรงนำพวกเขาไป ในวันนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นประมุขของพวกเขา พวกเขาจะไม่ปรนนิบัติบรรดารูปเคารพอีกต่อไป แน่แน่นอนว่าวันนั้นคือวันแห่งพระเยโฮวาห์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีใหญ่ยิ่ง และพาคคนอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินของพวกเขา

\*\*\*\*\*

**ภาพรวมของมีคาห์ 3:** มีคาห์กล่าวโทษความโหดร้ายทารุณของพวกเจ้านายและความเทียมเท็จของพวกผู้พยากรณ์แห่งอิสราเอลต่อไปในข้อ 1-8 จากนั้นเขากล่าวล่วงหน้าถึงการพิพากษาที่จะมาของการตกไปเป็นเชลยในข้อ 9-12

**มคา 3:1-3** และข้าพเจ้ากล่าวว่า โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบ คือ บรรดาผู้ครอบครองวงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ท่านทั้งหลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่ หรือ ผู้พยากรณ์ท่านนี้กล่าวคำเทศนาของตนแก่พวกประมุขและพวกเจ้านายแห่งอิสราเอล คำถามของเขามิถึงพวกเขา ก็คือว่า ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาหรือที่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง (นั่นคือ ความยุติธรรม) คำที่แปลว่า ความยุติธรรม (มิชพัท) นอกจากมีความหมายว่า ‘การพิพากษา’ แล้วก็มีความหมายว่า ‘ความยุติธรรม’ ด้วย คนเหล่านั้นที่ดำรงตำแหน่งผู้นำมีหน้าที่ที่จะกระทำ อย่างยุติธรรม

2 ท่านทั้งหลายผู้เกลียดชังความดีและรักความชั่ว ผู้ที่ฉีกหนังออกจากประชาชนของเรา และฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลาย ตรงกันข้ามพวกผู้นำแห่งอิสราเอลรักสิ่งที่ชั่วร้าย พวกเขาโหดร้ายทารุณอย่างสุดๆ ในการปฏิบัติกับประชาชนของตน

3 ผู้ที่กินเนื้อชนชาติของเรา และฉีกหนังออกจากตัวเขาทั้งหลาย และหักกระดูกของเขา และสับเขาเป็นชิ้นๆ เหมือนกับทำไว้ใส่หม้อ และเหมือนเนื้อที่อยู่ในหม้อขนาดใหญ่ ผู้พยากรณ์ท่านนี้ใช้ภาพเปรียบเทียบของการกินเนื้อคนเพื่อพรรณนาถึงความโหดร้ายทารุณและการบีบบังคับของพวกประมุขแห่งอิสราเอลที่กระทำต่อประชาชนของพวกเขาเอง

**มคา 3:4** แล้วเขาจะร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะไม่ทรงฟังเขาครวนั้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทั้งหลาย เพราะเขาได้ประพฤติอย่างชั่วร้าย วันนั้นกำลังจะมาเมื่อพวกผู้นำเหล่านี้ในอิสราเอลจะร้องขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงเมินพวกเขา พระเจ้าทรงหันพระกรรมของพระองค์เสียจากคำอธิษฐานของคน

เหล่านั้นที่ใช้ชีวิตในความบาปอย่างจงใจ ดู อีสายห์ 59:1-2 วันนั้นได้มาถึงแล้วสำหรับอิสราเอลที่ชั่วร้าย

**มคา 3:5-7** พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องผู้พยากรณ์ผู้ที่นำชนชาติของข้าพเจ้าให้หลงไป ผู้ที่กัดด้วยฟันและร้องว่า "จงเป็นสุขเถิด" ผู้ที่ไม่ยื่นอะไรใส่ปากของเขา แต่พวกเขาประกาศสงครามต่อเขา นอกเหนือจากพวกประมุขแห่งอิสราเอลและพวกเจ้านายของมันที่ถูกกล่าวถึงข้างบนแล้ว พระเจ้าทรงกล่าวโทษพวกผู้พยากรณ์ (เท็จ) ของแผ่นดินนั้นด้วย พระเจ้าทรงต่อว่าพวกเขาด้วยเรื่องความหน้าซื่อใจคดของพวกเขา พวกเขาเรื่องราวสันติสุขขณะที่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กัดกินคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ตนเอง หากผู้พยากรณ์เหล่านี้ไม่ได้รับค่าจ้างของตน (นั่นคือ อาหารในปากของตน) พวกเขาก็รู้ว่าจะเกิดสงครามและความหายนะกับประชาชนของพวกเขาเอง พวกเขาเป็นพวกกำมะลอและฉ้อฉล

**6** เพราะฉะนั้น จะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราศจากนิมิต และความมืดที่บังเกิดแก่เจ้าปราศจากการทำนาย สำหรับพวกผู้พยากรณ์นี้ดวงอาทิตย์จะตกไป และกลางวันก็จะมีมืดอยู่เหนือเขา เพราะเหตุการณ์ปฏิบัติต่างๆที่ฉ้อฉลของพวกเขา (ในพระนามของพระเจ้า) พระเยโฮวาห์จึงทรงเตือนว่าความมืดแห่งหายนะทั้งหลายจะปกคลุมพวกเขา วันคืนอันมืดมิดจะมาถึงพวกเขา

**7** ผู้ทำนายจะอับอาย พวกโหระจะขายหน้า เออ เขาทั้งหลายจะปิดริมฝีปากด้วยกันหมด เพราะที่ไม่มีคำตอบมาจากพระเจ้า ในวันนั้นเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์เท็จที่ฉ้อฉลเหล่านี้ พวกเขาจะอับอายและขายหน้า สำหรับชายชาวตะวันออกที่ภาควุมิใจในหมวดของตน การปิดมั้นก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความอับอายและความ โศกเศร้า มันจะชัดเจนในวันเหล่านั้นที่จะมาว่าผู้พยากรณ์เท็จเหล่านี้ไม่เคยกล่าวในพระนามของพระเจ้าเลย พวกเขาไม่มีคำตอบจากพระเจ้า ความจอมปลอมและความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาจะถูกเปิดเผย

**มคา 3:8** แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดช คือด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และทั้งความยุติธรรมกับกำลังที่จะประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง และประกาศบาปของอิสราเอลแก่เขาเอง ตรงข้ามกับพวกผู้พยากรณ์เท็จแห่งแผ่นดินนั้น มีคำ

ยื่นและประกาศก้องว่าตนได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณของพระเจ้า เขาเต็มด้วยฤทธิ์เดชแห่งการพิพากษาและพละกำลังด้านศีลธรรม เขาจึงจะประกาศความบาปของอิสราเอลแก่พวกเขา (การกล่าวถึงทั้งยาโคบและอิสราเอลอาจเป็นการเน้นย้ำเรื่องความบาปของประชาชาตินั้น)

**มคา 3:9-10**      **ท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขแห่งวงศ์วานของยาโคบ คือผู้ครอบครองวงศ์วานอิสราเอล จงฟังข้อความนี้ คือท่านผู้ซึ่งความยุติธรรมและผู้แปรความเที่ยงตรงทั้งสิ้นให้ปรวนไป ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงร้องเรียกพวกผู้นำที่นอกรีตในอิสราเอลให้ฟัง พวกเขาเป็นผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรม (นั่นคือ การพิพากษา) และบิดเบือนสิ่งที่ถูกต้อง คำที่แปลว่า ความเที่ยงตรง (ยาซาร์) เป็นคำฮีบรูพหูพจน์ที่แปลว่า ‘ถูกต้อง’ หรือ ‘ความเที่ยงธรรม’**

**10** ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และสร้างเยรูซาเล็มด้วยความชั่วช้า ผู้นำที่ชั่วร้ายและนอกรีตเหล่านี้แห่งอิสราเอลสร้างคฤหาสน์อันงดงามของตนในและรอบๆกรุงเยรูซาเล็ม โดยการฆ่าเหล่าเพื่อนบ้านและยึดที่ดินของพวกเขา พวกเขาไม่อายเลยเกี่ยวกับการใช้วิธีปฏิบัติต่างๆที่นอกรีตเพื่อที่จะได้สิ่งที่พวกเขาอยากได้ นำเสวราที่เยรูซาเล็มที่ได้ชื่อว่า ‘นครบริสุทธ์’ นอกรีตและชอบใช้ความรุนแรงอย่างสุดๆ

**มคา 3:11-12**      **ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบน ปุโรหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้าง ผู้พยากรณ์ของเธอทำนายด้วยเห็นแก่เงิน ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเรามีใช่หรือ ไม่มีความชั่วอย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้" เหล่าผู้นำหลายระดับชั้นในเยรูซาเล็ม – พวกผู้พิพากษา, พวกปุโรหิต และพวกผู้พยากรณ์ – ล้วนนอกรีตอย่างสุดๆ พวกผู้พิพากษารับสินบน พวกปุโรหิตจะปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ต่อเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมเท่านั้น และพวกผู้พยากรณ์เท็จแห่งแผ่นดินนั้นจะกล่าวคำพยากรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดเท่านั้น ขณะเดียวกันพวกเขาก็อ้างอย่างหน้าซื่อใจคดว่าวางใจพระเยโฮวาห์และประกาศว่าพระเยโฮวาห์มิได้อยู่ท่ามกลางพวกเราหรือ พวกเขาใช้พระเยโฮวาห์พระเจ้าเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับวิธีปฏิบัติต่างๆที่นอกรีตของตน พวกเขาจึงประกาศว่าการพิพากษาไม่มีทางเกิดขึ้นกับแผ่นดินของพวกเขาได้**

12 ด้วยเหตุนี้แหละ เพราะเจ้านี้เอง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งสลักหักพัง และภูเขาแห่งพระนิเวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้ เพราะความบาปและความชั่วช้าของ ‘นครบริสุทธิ’ นั้น วันนั้นกำลังจะมาเมื่อศิโยน (นั่นคือ เยรูซาเล็ม) จะถูกไถเหมือนนาของชาวนา แม้ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับคนบาบิโลนที่ไถดินของเยรูซาเล็ม พวกโรมก็ทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน ทั้งบาบิโลนและโรมในสมัยต่อมาปล่อยทิ้งเยรูซาเล็มไว้เหมือนกองสิ่งปรักหักพัง ภูเขาโมริยาห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารจะกลับไปตกอยู่สภาพรกเหมือนป่า พุ่มไม้และพงหนามจะงอกขึ้นในที่ๆพระวิหารของพระเจ้าเคยตั้งอยู่ ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มจะสิ้นเชิงทีเดียว (เราควรหมายเหตุไว้ว่าเยเรมีย์ดูเหมือนยกคำพูดจากข้อนี้ในเยเรมีย์ 26:18)

\*\*\*\*\*

**ภาพรวมของมีคาห์ 4:** คราวนี้ผู้พยากรณ์ท่านนี้นำเสนอสง่าราศีของอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมานั้น (นั่นคือ ยุคพันปี): ความเป็นสุขยอดของมัน ความเป็นสากลและความเจริญรุ่งเรืองของมัน และการทดสอบอย่างทรหดอันทำให้เกิดอาณาจักรยุคพันปี คำพยากรณ์เรื่องการตกเป็นเชลยยังบาบิโลนถูกแทรกไว้ด้วยในข้อ 9-10

**มคา 4:1** ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหา คราวนี้คำพยากรณ์ของมีคาห์เปลี่ยนไปกล่าวถึงวันแห่งพระเยโฮวาห์อย่างชัดเจนและการเริ่มต้นของอาณาจักรของพระเจ้า มีคาห์ 4:1-3 แทบจะเหมือนกันทุกประการกับอิสยาห์ 2:2-4 ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูกยกสูงขึ้นเหนือภูเขาอื่นๆทั้งปวงแห่งแคว้นนั้น ในพระคัมภีร์ข้ออื่นเราทราบว่าภูมิประเทศของเยรูซาเล็มและบริเวณโดยรอบจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพและก่อนการเริ่มต้นของการครอบครองในยุคพันปีของพระองค์ เราอาจสันนิษฐานได้ว่าภูเขาโมริยาห์จะถูกดันให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นไปอีก ที่นั่นพระวิหารในยุคพันปีตามที่มีพรรณนาไว้ในเอเสเคียล 45-47 จะถูกตั้งขึ้น



มคา 4:2-3

และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า "มาเถิด ให้เราขึ้นไปยัง

ภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของ  
พระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์" เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออกมา  
จากศิโยน และพระวอนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม คำที่แปลว่า เป็นอันมาก  
(รับ) แปลได้ด้วยว่า 'ยิ่งใหญ่' คุณเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ว่าบางประชาชาติจะเพิกเฉยการนมัสการ  
ตามที่กำหนดไว้ในช่วงยุคพันปี ความหมายตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าแม้แต่ประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ  
จะมายังเยรูซาเล็มและพระวิหาร ในยุคพันปีเพื่อนมัสการและได้รับการสั่งสอนในมรรคาทั้ง  
หลายของพระเจ้า ในวันนั้นพระวอนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม

3 พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และจะทรงตัดสินเพื่อ  
บรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพลไถนา  
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีก  
ต่อไป ในวันนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าในพระภาคของพระเยซูคริสต์จะทรงพิพากษาท่ามกลาง  
ประชาชาติต่างๆในฐานะกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก หากประชาชาติที่เข้มแข็งต่างๆไม่ยอมให้  
ความร่วมมือ พระเมสสิยาห์จะทรงตำหนิพวกเขา บรรดาอาวุธแห่งสงครามจะถูกเปลี่ยนเป็น  
ของใช้ในบ้าน นอกจากนี้ในวันนั้นจะไม่มีสงครามอีกต่อไป สันติภาพแบบสากลจะมีชัยใน  
อาณาจักรของพระเจ้า

มคา 4:4-5

แต่ต่างก็จะนั่งอยู่ใต้ร่มเงาและใต้ต้นมะเดื่อของตน และจะไม่มี

ใครมากระทำให้เขาสะดุ้งกลัว เพราะพระโอรสของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว นี้  
บอกเป็นนัยอย่างชัดเจนถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นสากลในอาณาจักรของ  
พระเจ้า เถาองุ่นและต้นมะเดื่อเป็นพืชทำเงินในอิสราเอลและยังเป็นเช่นนั้นอยู่จนทุกวันนี้ ในยุค  
พันปี พืชทำเงินดังกล่าวจะเกิดผลเป็นอันมากและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง พระเจ้าทรง  
ปฏิญาณโดยความสุจริตแห่งพระวอนะของพระองค์เองว่าสภาพเหล่านี้จะมีชัย

5 ด้วยว่าบรรดาชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนินในนามแห่งพระของตน แต่เราจะดำเนินในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นนิตยสืบๆไป ความหมายตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าแม้ประชาชาติทั้งปวงที่เป็นคนต่างชาติได้ดำเนินในนามแห่งบรรดาพระต่างตัวของตน ในวันนั้นอิสราเอลจะดำเนินในพระนามของพระเยโฮวาห์ตลอดไป อย่างไรก็ตามในวันนั้นพระองค์จะทรงเป็นที่รู้จักในนามพระเยซูคริสต์ด้วย นี่บอกเป็นนัยอย่างชัดเจนว่าการนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง

มคา 4:6-8                      พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และบรรดาผู้ที่เราทำให้ทุกข์ใจ บริบทที่กำลังก่อตัวขึ้นนี้กล่าวชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังถูกกล่าวถึงตอนนี้คือ การกลับสู่แผ่นดินของอิสราเอลในอนาคต พวกยิวที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปจะถูกรวบรวมกลับมายังแผ่นดินของตน แม้พระเจ้าได้ทรงเตือนอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา วันนั้นก็กำลังจะมาเมื่อพระองค์จะทรงทำให้พวกเขากลับคืนสู่แผ่นดินของพวกเขา

7 คนที่ขาพิการนั้นเราจะให้เป็นคนที่เหลืออยู่ คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้เป็นชนชาติที่เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิโยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกาลปาวสาน คนอิสราเอลที่เหลืออยู่จะถูกพากลับมาสู่แผ่นดินของพวกเขาและกลายเป็นประชาชาติหนึ่งที่เข้มแข็ง ในวันนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้า (ในพระภาคของพระเยซูคริสต์) จะทรงครอบครองเหนือพิภพทั้งสิ้นจากภูเขาศิโยน ทันทียุคพันปีครบถ้วนเมื่อไร มันจะแบ่งบานเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ซึ่งดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

8 โอ หอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย เจ้าผู้เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งสำหรับบุตรสาวแห่งศิโยน อำนาจครอบครองดั้งเดิมจะเข้าสู่ ราชอาณาจักรจะมาสู่บุตรสาวแห่งเยรูซาเล็ม เยรูซาเล็มจะเป็นหอคอยที่พระผู้เลี้ยงใหญ่ทรงเฝ้าฝูงแกะของพระองค์จากที่นั่น ราชอาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยถูกรอบครองโดยอิสราเอลจะกลับเป็นของพวกเขาอีกครั้ง นอกจากนี้อาณาจักรนั้นจะมีไว้สำหรับคนอิสราเอลเป็นพิเศษซึ่งเป็นประชาชนของพระเจ้า

มคา 4:9-10

เออ ทำไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง ไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่

ปรีกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือ เจ้าจึงเจ็บปวดคร่ำครวญอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร ท่ามกลาง  
สง่าราศีแห่งอาณาจักรนั้นที่ถูกกล่าวไว้ล่วงหน้า พระเจ้าทรงหยุดชั่วขณะเพื่อเตือนถึงการตกเป็น  
เชลยยังบาบิโลนที่ใกล้เข้ามานั้น วันนั้นกำลังจะมาเมื่อเยรูซาเล็มจะร้องไห้เป็นการคร่ำครวญ ดู  
หนังสือเพลงคร่ำครวญ วงศ์วานของดาวิดจะถูกตัดออก คำปรีกษาตามแบบพระเจ้าจะพินาศไป  
จากเยรูซาเล็ม เหมือนหญิงผู้หนึ่งที่เจ็บท้องใกล้คลอด อิสราเอลจะเจ็บปวดคร่ำครวญก่อนคลอด  
อาณาจักรของพระเจ้าที่จะมานั้น

10 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร

เพราะบัดนี้เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยู่ตามไร่นา เจ้าจะต้องไปยังบาบิโลน เจ้าจะได้รับการ  
ช่วยให้รอดพ้น ณ ที่นั่น พระเยโฮวาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที่นั่นให้พ้นจากมือศัตรูของเจ้า

ก่อนอาณาจักรอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระเจ้าจะถูกคลอดออกมา อิสราเอลที่เจ็บท้อง  
ใกล้คลอดจะตกไปเป็นเชลยในบาบิโลน แต่ในกาลอันเหมาะสมพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้  
พ้นจากการตกเป็นเชลยในบาบิโลน สักวันหนึ่งพระองค์จะทรงไถ่พวกเขาจากเหล่าศัตรูของพวกเขา

มคา 4:11-13

บัดนี้ ประชาชาติมากมายได้ชุมนุมต่อสู่เจ้า กล่าวว่า "จงให้มัน

หมดความศักดิ์สิทธิ์ ให้ตาของเราเพ่งดูศิโยน" จุดสนใจคราวนี้อาจเปลี่ยนไปยังวันคืนอันมืดมิด  
แห่งยุคเจ็ดปีก่อนการกำเนิดของอาณาจักรของพระเจ้าในยุคพันปี ในการสงครามแห่งอารมาเกด  
โดนในตอนท้ายของยุคเจ็ดปี บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกจะรวบรวมกองทัพมาต่อสู่  
อิสราเอล ในวันนั้นประชาชาติที่เป็นศัตรูเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยการต่อต้านคนยิวและความเกลียด  
ชังที่มีต่ออิสราเอลจะเรียกร้องให้มีการทำลายอิสราเอล ด้วยความคิดต่อต้านคนยิวโดยทั่วไปและ  
ความเกลียดชังของอิสลามที่มีต่ออิสราเอล โดยเฉพาะ มันจึงไม่ยากที่จะเห็นพัฒนาการนั้นใน  
อนาคตอันใกล้

12 แต่เขาทั้งหลายไม่ทราบถึงพระดำริของพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายไม่เข้าใจในแผนการของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงรวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามา ดังรวมฟ่อนข้าวไว้ที่ลานนวดข้าว บรรดาประชาชาติที่ถูกรวบรวมกันมาต่อสู้อิสราเอลในวันนั้นจะمينเฉยต่อพระเจตนาของพระเจ้า ดู วิวรณ์ 16:14-16 และเศคาริยาห์ 14:2-4 พระเจ้าจะทรงรวบรวมบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกมาเพื่อที่จะถูกทำลายในตอนท้ายของยุคเจ็ดปี ณ การสู้รบที่อารมาเกด โคน

13 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย จงลุกขึ้นและนวดเถิด เพราะว่าเราจะทำเขาของเจ้าให้เป็นเหล็ก และกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสัมฤทธิ์ และเจ้าจะตีชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากให้เป็นชิ้นๆ และเราจะมอบสิ่งที่ได้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติของเขาทั้งหลายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิ้น พระเจ้าจึงทรงเรียกอิสราเอลในวันนั้นให้ลุกขึ้นและเหยียบย่ำประชาชาติเหล่านั้นที่มาต่อสู้นาง พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานพละกำลังและความช่วยเหลือพิเศษแก่พวกเขา (นั่นคือ เขาเหล็กและกีบทองเหลือง) ในวันนั้นบรรดาศัตรูของประชาชนของพระเจ้าจะถูกทำให้พ่ายแพ้ไปครั้งเดียวจบ บรรดาของริบแห่งการสู้รบนั้นจะถูกอุทิศถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า มันจะถูกใช้สำหรับงานของพระองค์ในวันนั้น

\*\*\*\*\*

*ภาพรวมของมีคาห์ 5: บทที่ห้าของมีคาห์มองล่วงหน้าไปยังการประสูติของพระเมสสิยาห์และการกลับใจรับเชื่อของคนต่างชาติในข้อ 1-6 จากนั้นมันให้รายละเอียดเกี่ยวกับชัยชนะของอิสราเอลในยุคอาณาจักรนั้นในข้อ 7-15*

มคา 5:1                    โอ บุตรสาวแห่งกองทัพทหารเอ๋ย บัดนี้เจ้าจงรวมกันเป็นกองทัพศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้ เขาจะเอาไม้ตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอล บทนี้ขึ้นต้นด้วยคำพยากรณ์หนึ่งเกี่ยวกับการล้อมกรุงเยรูซาเล็ม แม้บทนี้จะเปลี่ยนไปกล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และสง่าราศีแห่งอาณาจักรนั้นในไม่ช้า วันอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีนั้นก็มีฉากหลังเป็นเมฆพายุแห่งการพิพากษา

มคา 5:2

เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยู

ดาห์ที่นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของ  
ท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล หนึ่งในคำพยากรณ์ที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จมา  
ของพระเมสสิยาห์พระเยซูคริสต์ถูกนำเสนอ มากกว่าเจ็ดร้อยปีก่อนการเสด็จมาครั้งแรกของ  
พระองค์ ผู้พยากรณ์มีคำกล่าวล่วงหน้าถึงสถานที่ประสูติของพระองค์ว่าเป็นเบธเลเฮม เอฟ  
ราธาห์ ชื่อเดิมของหมู่บ้านนี้คือ เอฟราธา (เกิดผลมาก) และต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อเบธเลเฮม (บ้าน  
ขนมปัง) คำพยากรณ์นี้เที่ยงตรงมากๆ เพราะว่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าเบธเลเฮมในเศบูลุน เบธเล  
เฮม เอฟราธาห์ตั้งอยู่ประมาณแปดไมล์ทางทิศใต้ของเยรูซาเล็ม แม้เบธเลเฮมในปัจจุบันเป็นนคร  
หนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตในเขต ‘เวสต์แบงก์’ ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมของชาวปาเลสไตน์ ผู้  
พยากรณ์ท่านนี้ก็เรียกมันว่า ‘เล็ก’ มันคงมีขนาดเล็กตอนที่พระเยซูประสูติที่นั่น “คนยูดาห์ที่นับ  
เป็นพันๆ” อาจแปลได้ด้วยว่า ‘หมู่บ้านแห่งยูดาห์’ ความหมายก็คือว่า ยูดาห์เป็นสถานที่เล็กๆแห่ง  
หนึ่งท่ามกลางหมู่บ้านและเมืองมากมายแห่งยูดาห์

กระนั้นจากสถานที่ๆต่ำต้อยนี้พระองค์ผู้ที่จะทรงเป็นผู้ปกครองแห่งอิสราเอลจะทรงมา  
จากพระเจ้า นี่บอกเป็นนัยอย่างชัดเจนถึงการกลับสู่สภาพเดิมและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีก  
ครั้งของประชาชาติอิสราเอล ดาวิดเคยเกิดที่เบธเลเฮมไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กษัตริย์ผู้ถูกกล่าวถึง  
ล่วงหน้าพระองค์นี้ทรงมี “ดั้งเดิม” (นั่นคือ แหล่งกำเนิด) มาจากอดีตกาลนิรันดร์ นั่นคือ  
พระองค์ผู้ที่จะประสูติในเบธเลเฮมสักวันหนึ่งจะทรงมีตัวตนอยู่มาตลอดกาลนิรันดร์แล้ว ดู  
ยอห์น 1:1-3 ทั้งจากมุมมองของการมองไปข้างหน้าและจากการมองย้อนกลับไปยังแน่นอน  
เห็นได้ชัดว่าคำพยากรณ์นี้กล่าวล่วงหน้าถึงการประสูติของพระเมสสิยาห์แห่งอิสราเอล นอกจากนี้  
นี่ พระลักษณะแบบพระเจ้าของพระองค์ยังถูกบอกเป็นนัยอย่างชัดเจนด้วย

มคา 5:3

ดังนั้น พระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะ

คลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมายังคนอิสราเอล ภาพรวมระยะยาวของคำ  
พยากรณ์ถูกกล่าวถึงตรงนี้ พระเจ้าตรัสล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้ให้แก่บรรดา  
ศัตรูของพวกเขาจนกว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อนางผู้เจ็บครรภ์ (นั่นคือ อิสราเอล) คลอดบุตร วันนั้น

กำลังจะมาเมื่ออิสราเอลจะต้องเจ็บท้องใกล้คลอดในการนำมาซึ่งยุคพันปีและพระมหากษัตริย์ของนาง ความคิดตรงนี้สอดคล้องกับในวิวรณ์ 12:2 และอิสยาห์ 66:7-8 เมื่อถึงตอนนั้นคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ (นั่นคือ บรรดาพี่น้องของเขา) จะกลับมายังแผ่นดินของพวกเขาหมด เมื่อนั้นยูดาห์และอิสราเอลจะถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในประชาชาติอิสราเอลที่ถูกทำให้กลับสู่สภาพเดิมโดยสมบูรณ์

**มคา 5:4** และพระองค์จะทรงยืนมั่น ทรงเลี้ยงดูด้วยพระกำลังแห่งพระเย

โฮวาค์ ด้วยสง่าราศีแห่งพระนามพระเยโฮวาค์พระเจ้าของพระองค์ และเขาทั้งหลายอยู่ได้ เพราะบัดนี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ พระองค์ที่ว่านี้อาจเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งถูกกล่าวถึงในข้อ 3 ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรงยืนและเลี้ยงดูประชาชนของพระองค์ในพละกำลังแห่งพระเยโฮวาค์ พระองค์จะทรงครอบครองด้วยความโอ้อำตะการตาแห่งพระเยโฮวาค์พระเจ้า (อันที่จริงพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาค์พระเจ้า) ในวันนั้นเขาทั้งหลาย (นั่นคือ อิสราเอล) จะคงอยู่ตลอดไปและจะเป็นประชาชาติหนึ่งที่ยิ่งใหญ่จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก ที่ถูกกล่าวถึงล่วงหน้าก็คือ สง่าราศีของทั้งพระเมสสิยาห์และอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมานั้น

**มคา 5:5-6** พระองค์ผู้นี้จะป็นสันติสุข คือเมื่อชาวอัสซีเรียจะยกเข้ามาใน

แผ่นดินของเราและเมื่อเขาจะเหยียบย่ำในปราสาททั้งหลายของเรา เราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา “พระองค์ผู้นี้” คือพระเมสสิยาห์ของข้อ 2-4 มีคาห์และยิวคนอื่น ๆ ยังจำได้ดีถึงการตกไปเป็นเชลยยังอัสซีเรียของอาณาจักรฝ่ายเหนือและการรุกรานและการตีสอนยูดาห์โดยคนอัสซีเรียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชาวอัสซีเรียเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกศัตรูของอิสราเอล พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นผู้ปกป้องและผู้ทำให้เกิดสันติสุขสำหรับประชาชนของพระองค์ ในวันนั้นนั่นคือวันที่พระเมสสิยาห์ทรงครอบครอง พระองค์จะทรงตั้งคนจำนวนหนึ่งที่มิมีคุณสมบัติเพื่อปกครองและครอบครองร่วมกับพระองค์

6 เขาทั้งหลายจะทำลายแผ่นดินอัสซีเรียด้วยดาบ และแผ่นดินนิมโรดในทางเข้า และพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาวอัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยียบย่ำภายในเขตแดนของเรา อีกครั้งที่การรุกรานและการตีสอนยูดาห์โดยคนอัสซีเรียเป็นความทรงจำที่แจ่มชัดและเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเรีวๆนี้ในความคิดของมีคาห์ (ดู 2 พงศกัศัตร์ 18-19) จากมุมมองนั้นเขาใช้อัสซีเรียเป็นแบบของศัตรูของอิสราเอลอีกครั้ง ประเด็นก็คือว่าเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาปรากฏ พระองค์จะทรงปกป้องประชาชนของพระองค์และทำให้เหล่าศัตรูของพวกเขาพ่ายแพ้ไป

มคา 5:7-9 แล้วคนยาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ที่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก เหมือนน้ำค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่าฝนที่ตกบนหญ้า ซึ่งไม่อยู่คอยมนุษย์หรือคอยบุตรทั้งหลายของมนุษย์ คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง วันเหล่านั้นกำลังจะมาเมื่อยูดาห์ (รวมถึงยาโคบด้วย) จะถูกทำให้กระจัดกระจายไปและจะถูกรวบรวมกลับมาอีกครั้ง – ในฐานะคนที่เหลืออยู่ ในวันนั้น อิสราเอลที่ถูกทำให้กลับสู่สภาพเดิมและที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะเป็นเหมือนน้ำค้างที่เย็นชื่นใจบนหญ้าสำหรับประชาชาติต่างๆของโลก อิสราเอลจะไม่เป็นแหล่งแห่งความเป็นศัตรู ความคิดต่อต้านคนยิวและความเกลียดชังอีกต่อไป แต่ในวันนั้นพวกเขาจะเป็นแหล่งน้ำแห่งพระพรสำหรับประชาชาติทั้งปวง ดุจฝนที่ตกพรำๆลงบนหญ้าและให้ชีวิตชีวา อิสราเอลก็จะเป็นอย่างนั้นแก่ประชาชาติทั้งปวงในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมานั้น

8 และคนยาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ที่ท่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก ดังสิงโตอยู่ที่ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า ดังสิงโตหนุ่มอยู่ที่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมันผ่านไป มันก็เหยียบย่ำลงและฉีกเสีย ไม่มีใครช่วยให้พ้นได้ ในยุคพันปีที่มานั้น อิสราเอลที่ถูกทำให้กลับสู่สภาพเดิมและที่ถูกไถ่แล้วจะเป็นประชาชาติมหานครแห่งแผ่นดินโลก พวกเขาจะเป็นสิงโต – เจ้าแห่งสัตว์ป่า – ของประชาชาติทั้งหลาย พระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชแก่อิสราเอลในวันนั้นเหนือประชาชาติอื่นๆทั้งปวงบนแผ่นดินโลก พวกเขาจะอยู่เหนือประชาชาติอื่นๆทั้งปวง

9 มือของเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนือคู่อริของเจ้า และศัตรูทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกตัดขาดไป ในยุคพันปีอิสราเอลจะมีชัยต่อประชาชาติใดก็ตามที่จะหาเรื่องพวกเขา นี่ไม่ได้หมายถึงสงครามและชัยชนะสำหรับอิสราเอลในช่วงยุคพันปีเพราะว่าจะมีเวลา 1,000 ปีแห่งสันติสุข อย่างไรก็ตาม ประเด็นของผู้พยากรณ์ท่านนี้ก็คือว่า บรรดาศัตรูของอิสราเอลจะไม่มีอยู่อีกต่อไป (นั่นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับที่เป็นมาในประวัติศาสตร์)

**มคา 5:10-11** พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาในวันนั้นเราจะขจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายรถรบของเจ้า ในอาณาจักรที่จะมานั้นของพระเจ้า พระเมสสิยาห์จะทรงกำจัดอาวุธและพาหนะที่ใช้ในการสงครามทุกอย่าง พวกมันไม่ต้องถูกใช้อีกต่อไป

11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้า และจะโค่นที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิ้น ความหมายก็คือว่าเมื่อพระเมสสิยาห์ทรงครอบครองจากกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์จะทรงกำจัดสิ่งนครต่างๆที่มีป้อมปราการเข้มแข็งและฐานที่มั่นทางทหารต่างๆ พวกมันไม่ต้องถูกใช้อีกต่อไป พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นสันติภาพของพวกเขา

**มคา 5:12-14** เราจะขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป ตลอดหลายศตวรรษ บางคนในอิสราเอลได้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับ อย่างไรก็ตามเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาและสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ในเยรูซาเล็ม กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นศาสตร์ลึกลับจะถูกกำจัดทิ้งเสีย

13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของเจ้าออกเสียด้วย และทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์จากท่ามกลางเจ้า เจ้าจะมีได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป ตลอดหลายศตวรรษอิสราเอลได้ทำการเล่นซู้ฝ่ายวิญญาณอย่างน่าเศร้ากับการนับถือรูปเคารพหลายรูปแบบ เช่น พระบาอัล พระอัชโทเรทและพระโมเลค อย่างไรก็ตามเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเพื่อปกครองและครอบครองการนับถือรูปเคารพทั้งสิ้นจะถูกห้ามมิให้กระทำตลอดไป

14 เราจะถอนเสารูปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายเมืองของเจ้าเสีย เสารูปเคารพที่เป็นหมุดต้นไม้มักถูกปลูกไว้รอบๆเทวาลัยสำหรับรูปเคารพ เมื่อพระคริสต์เสด็จ



กลับมา สถานที่ดังกล่าวจะไม่ถูกปล่อยให้มีอีกเลย รวมถึงนครต่างๆของการนับถือรูปเคารพด้วย เช่น เบธเอลและดาน บริบทนี้บอกไว้ด้วยว่าการนับถือรูปเคารพจะถูกกำจัดทิ้งไปเสียจากทั่วทั้งพิภพในวันนั้น

**มคา 5:15** เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริ้วต่อประชาชาติ ดังที่ **ไม่เคยมีใครไต่ถือนเลย** นี่อาจหมายถึงยุคเจ็ดปีซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูคริสต์จะทรงกระทำการแก้แค้น ระบายพระพิโรธและความกริ้วกราดลงบนประชาชาติทั้งหลาย (นั่นคือ คนต่างชาติ) นี้จะพุ่งถึงขีดสุดที่อารมาเกดโดน

\*\*\*\*\*

*ภาพรวมของมีคาห์ 6: ในบทถัดไปนี้มีคาห์นำเสนอคติของพระเจ้ากับอิสราเอลในข้อ 1-5 จากนั้นเขาก็นำเสนอสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากประชาชนของพระองค์ในข้อ 6-8 สุดท้ายเขาขยายความชั่วช้าของอิสราเอลในข้อ 9-16*

**มคา 6:1-2** จงฟังสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส จงลุกขึ้น แลดูคติของเจ้าต่อหน้า **ภูเขาทั้งหลาย** จงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้า เนื้อหาตอนใหม่เริ่มต้นตรงนี้และอิสราเอลถูกเรียกให้ฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตรัส ผู้พยากรณ์ท่านนี้ถูกเรียกให้ลุกขึ้นและทำหน้าที่ของตนในฐานะผู้พยากรณ์คนหนึ่ง พระเจ้าทรงเรียกมีคาห์ให้นำเสนอคติความของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล โดยมีภูเขาทั้งหลายและเนินเขาทั้งหลายเป็นพยานเกี่ยวกับคดีนี้

**2 โอ ภูเขาทั้งหลาย** ทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพอัย จงฟังคติของพระเยโฮวาห์เถิด **เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงรู้ความกับอิสราเอล** มีคาห์จึงเปล่งเสียงของตนแก่ภูเขาเหล่านั้นและแก่รากฐานของพวกมันในพิภพเบื้องใต้ เพื่อประกาศคำร้องของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล พระเจ้าทรงมีคดี (นั่นคือ คำร้อง) หนึ่งกับประชาชนของพระองค์ นอกจากนี้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะรู้ความกับพวกเขาด้วย

มคา 6:3-5

"โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้กระทำอะไรแก่เจ้า เราได้ให้เจ้า

อ่อนเพลียในกรณีใด จงตอบมา ด้วยความตื่นตันใจแบบสุดๆ พระเจ้าตรัสถามว่าพระองค์ได้ทรง  
ทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อประชาชนของพระองค์หรือทำให้พวกเขาเจ็บช้ำ พระองค์ทรงทำ  
อิสราเอลให้นำเสนอหลักฐานใดก็ตามเพื่อปรักปรำพระองค์ด้วย แน่แน่นอนว่าอิสราเอลไม่มีคำ  
ตอบสำหรับทั้งสองเรื่องนี้ พระเจ้าได้ทรงกระทำแต่สิ่งที่ดีต่อประชาชนของพระองค์ดังที่มี  
หมายเหตุไว้ข้างล่าง กระนั้น พวกเขาก็มีนและปฏิเสธพระองค์อย่างชั่วช้า เห็นได้ชัดถึงพระทัย  
อันอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงมีความรู้สึกที่ตื่นตัน โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ถูก  
เลือกสรรไว้ของพระองค์เอง

4 ด้วยว่าเราได้นำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ และไถ่เจ้ามาจากเรือนทาส และเราใช้ให้

โมเสส อารอน และมิเรียม นำหน้าเจ้าไป เกือบกว่าอิสราเอลจะลืมการช่วยให้พ้นของพระเจ้าใน  
อดีต พระองค์ทรงเตือนความจำพวกเขาว่าพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นและไถ่พวกเขาออก  
จากอียิปต์แล้ว พระองค์ประทานเสรีภาพให้แก่พวกเขาซึ่งเคยตกเป็นทาส นอกจากนี้พระเจ้ายัง  
ได้ทรงจัดเตรียมผู้นำให้แก่พวกเขาอย่างเพียงพอด้วย

5 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงระลึกว่า บาลาคษัตริย์โมอับคิดอุบายประการใด และบala

อัมบุตรชายเบโอร์ได้ตอบเขาอย่างไรจากชิทิมถึงกิลกาล มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเจ้าจะได้ทราบความ  
ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์" ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลให้ระลึกว่าพระองค์ได้ทรง  
จัดการกับพวกศัตรู เช่น บาลาคและบalaอัมผู้เป็นนักเทศน์ที่เขาจ้างมา พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติต่อ  
อิสราเอลอย่างยุติธรรมและพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ระลึกถึงเรื่องนั้น

มคา 6:6-8

"ข้าพเจ้าจะนำอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อพระ

พิภตรพระเจ้าเบื้องสูง ควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัวอายุหนึ่ง  
ขวบหลายตัวหรือ ในการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งยิ่งใหญ่  
เหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อพวกเขา อิสราเอลก็ตอบกลับมาแบบเหมารวม พวกเขาอ้าง  
ว่าตนเต็มใจที่จะก้มกราบลงนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าองค์สูงสุด พวกเขาถือว่าตนเต็มใจที่

จะถวายสัตวบูชาราคาแพงแก่พระองค์ (กระนั้น สิ่งที่ไม่ถูกกล่าวก็คือว่าอิสราเอลก็เต็มใจถวายสัตวบูชาเดียวกันนี้แก่พระอื่นๆด้วย ขณะที่ยังถือว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็น ‘พระเจ้าเบื้องสูง’

7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันธุ์ตัว และธารน้ำมันหลายหมื่นสายหรือ คอว์ที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชำระการละเมิดของข้าพเจ้าหรือ คือถวายผลแห่งกายของข้าพเจ้าชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้า” ในการตอบสนองต่อการอ้างตัวว่าเป็นคนชอบธรรมของอิสราเอลและศรัทธาแรงกล้าของพวกเขา มีคำห้ำหั่นถามคำถามต่อไปนี้ พระเจ้าจะทรงพอพระทัยกับแกะผู้นับพันธุ์ตัวที่ถูกถวายเป็นสัตวบูชาหรือ พระองค์จะทรงพอพระทัยกับธารน้ำมัน (มะกอก) อันไม่รู้จบที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาหรือ คำตอบของคำถามเหล่านี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว พระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่เป็นมากกว่าสัตวบูชาต่างๆ จากนั้นมีคำห้ำหั่นใจดำ เขา (หรืออิสราเอล) ควรถวายบุตรหัวปีของตนเป็นสัตวบูชาสำหรับความบาปหรือ นี่เป็นการพาดพิงชัดเจนถึงการนับถือพระโมเสสที่เด็กเล็กๆถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแต่ความโหดร้ายทารุณที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ที่เรียกว่าพระ มีคำห้ำหั่นตอกพวกเขาหน้าหงายด้วยความบาปของพวกเขาเอง พวกเขาไม่อาจปฏิเสธเรื่องนี้ได้

8 โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงตำแดงแก่เจ้าแล้วว่าจะไรดี และพระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรม และรักความเมตตา และดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า กระนั้นพระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งใดดีและถูกต้อง อันที่จริงพระเจ้าได้ตรัสชัดเจนแก่อิสราเอลแล้วว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดจากพวกเขา นั่นคือ (1) การกระทำความยุติธรรม คำที่แปลเช่นนั้นคือ *มิชพัท* ซึ่งปกติแล้วถูกแปลเป็น ‘การพิพากษา’ แต่มันมีความหมายว่า การตัดสินใจต่างๆ ที่ถูกต้องหรือยุติธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้อง (2) พระเจ้ายังทรงประสงค์ให้พวกเขา “รักความเมตตา” ด้วย ที่ปนอยู่กับความยุติธรรมก็คือข้อกำหนดให้รักความเมตตา กล่าวอีกนัยหนึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้ประชาชนของพระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตา สุดท้าย (3) พระเจ้าทรงประสงค์ให้ประชาชนของพระองค์ “ดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า” ที่ปรากฏชัดเจนในพระคัมภีร์คือ คุณธรรมเรื่องความถ่อมใจซึ่งตรงข้ามกับความเย่อหยิ่งและความ

จงหอง ข่าวสารหนึ่งของพวกเขาผู้พยากรณ์ที่กล่าวโทษอิสราเอลคือ ความเยอหยิ่งและความ  
จงหองของพวกเขา แต่คุณธรรมทั้งสามประการนี้ก็ถูกเรียกร้องจากเราจนทุกวันนี้ด้วยเช่นกัน:  
ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ที่จะเปี่ยมด้วยความเมตตาและที่จะเป็นคนถ่อมใจ พระเจ้าทรงประสงค์สาม  
สิ่งนี้จากอิสราเอลและพระองค์ทรงประสงค์สามสิ่งนี้จนทุกวันนี้

**มคา 6:9**

**พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั้น คนที่มีสติปัญญา**

จะพิจารณาดูพระนามของพระองค์ จงฟังคทา และผู้ที่ทรงตั้งมั่นไว้เถิด คราวนี้มีคำที่หันความ  
สนใจของเขาไปยังการสาธยายความบาปของประชาชนของพระเจ้า นครที่เวลานี้ยอมหมายถึงกรุง  
เยรูซาเล็มและเสียงร้องกล่าวโทษของพระเจ้าแก่มัน บรรดาผู้ที่มีปัญญาในนครนั้นจะรู้ว่ามันเป็น  
สารจากพระเจ้า มีคำที่จึงร้องบอกพวกเขาให้ฟังคทาแห่งการพิพากษาที่จะมาของพระเจ้าและ  
ตระหนักว่ามันมาจากไหน ช่วงเวลาของคำเตือนนี้ที่มีต่อเยรูซาเล็มอาจเป็นประมาณเดียวกับการ  
รุกรานของอัสซีเรียที่กระทำต่อเยรูซาเล็มดังที่มีรายละเอียดไว้ใน 2 พงศกษัตริย์ 18-19 มีคำที่ร้อง  
บอกบรรดาผู้ที่มีปัญญาในเยรูซาเล็มให้ตระหนักว่าคทาแห่งการติสอนของอัสซีเรียเป็นมาจาก  
พระเจ้า

**มคา 6:10-12**

**ยังมีทรัพย์สมบัติแห่งความชั่วร้ายในเรือนของคนชั่ว และเครื่อง**

ดวงที่พร่องไปซึ่งนำสะอิดสะเอียนนั้นอยู่อีกหรือ สำหรับคำถามที่ว่าทรัพย์สมบัติแห่งความชั่ว  
ร้ายหลงเหลืออยู่ในเรือนของคนชั่วหรือไม่ คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้ว ยังมีเหลืออยู่ แม้พระเจ้า  
ได้ทรงเตือนพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก ความชั่วก็ยังคงอยู่ต่อไปในยูดาห์ ความหมายของวลีที่ว่า  
“เครื่องดวงที่พร่อง” ก็หมายถึงตราขูที่ข่มเท็จที่ไม่ยุติธรรมหรือตาซึ่งที่คดโกง พวกมันเป็นสิ่งนำ  
สะอิดสะเอียนอย่างหนึ่งต่อพระเจ้า พวกมันยังมีอยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็มหรือ คำตอบชัดเจนอยู่  
แล้ว พวกมันยังมีอยู่ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงติเตียนพวกเขาเรื่องความบาปที่พวกเขายังทำอยู่ต่อไป  
นี่บอกเป็นนัยอย่างชัดเจนว่าการทำธุรกิจด้วยวิธีต่างๆที่คดโกงมีแพร่หลายและพวกเขาก็ทำเงิน  
ได้ในระหว่างนั้นด้วย

11 เราจะถือพวกที่มีตาข้างที่ชั่วร้าย และมีถุงเต็มด้วยลูกตุ้มขี้โกงว่า ไม่มีความคิดได้หรือ พระเจ้าจะทรงถือว่าพวกพ่อค้าขี้โกงเช่นนั้นเป็นคนบริสุทธิ์หรือ ซึ่งทำธุรกิจด้วยตาข้างที่หลอกลวงและเครื่องตวงที่ขี้โกง อีกครั้งที่คำตอบนั้นชัดเจน

12 บรรดาคนมั่งมีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุณ และชาวเมืองของเจ้าก็พุดมูสา และลิ้นของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา พวกนักธุรกิจในเยรูซาเล็มซึ่งรวยขึ้นมาได้เพราะวิธีการต่างๆที่คดโกงก็ชอบใช้ความรุนแรงและไม่ซื่อสัตย์ การโกหกเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจของพวกเขา พระเจ้าจึงทรงดำเนินความบาปที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันในเยรูซาเล็ม พวกเขาไม่เพียงเป็นคนนับถือรูปเคารพเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็นคนคดโกง อันทพาลและคนมูสาด้วย

มคา 6:13-15 เพราะฉะนั้นเราจะกระทำให้เจ้าเจ็บป่วยด้วยการเขยียนตีเจ้า ด้วยการกระทำให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของเจ้า พระเจ้าทรงเตือนว่าการพิพากษาที่ดีสอนกำลังใกล้เข้ามา และพระองค์จะทรงทำให้บรรดาผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มเจ็บป่วยและรกร้าง สาเหตุก็คือความบาปทั้งหลายของพวกเขา เลวีนิติ 26:16 บอกล่วงหน้าเรื่องความเจ็บป่วยฝายร่างกายและความทุกข์ใจเพราะความบาปในอิสราเอล นี่เป็นคำเตือนอีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้ในการถูกล้อมโดยคนอัสซีเรีย (และต่อมาโดยคนบาบิโลน) โรคต่างๆอันน่ากลัวและโรคระบาดจึงมีอยู่ทั่วกรุงเยรูซาเล็ม

14 เจ้าจะรับประทาน แต่จะไม่รู้จักอิ่ม และส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้แต่ก็ไม่สั่งสม อะไรที่เจ้าสั่งสม เราก็คจะให้แก่ดาบ พระเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการกัณดารอาหารและความอดอยากในการพิพากษาที่ใกล้เข้ามานั้น พวกเขามีอาหารเพียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่พออิ่ม คำที่แปลว่า ความหิว (*เยซัค*) มีความหมายด้วยว่า ‘ความว่างเปล่า’ เช่นในกระเพาะที่ว่างเปล่า ความคิดตรงนี้อาจหมายถึงการอาเจียนหรือ โรคท้องร่วงและการทำให้กระเพาะว่างเปล่า นี้บอกเป็นนัยถึงโรคบิดหรือโรคท้องร่วง การเก็บไว้แต่ไม่อาจสั่งสมได้อย่างน้อยก็หมายถึงการไม่สามารถปกป้องไว้ได้และอาจหมายถึงความอ่อนแอ – ขาดกำลัง ยิ่งกว่านั้นคนเหล่านั้นที่หนีไปได้เพียงชั่วคราวก็จะถูกจับได้และถูกประหารชีวิตเสีย ที่ถูกพรรณนาตรงนี้ก็คือสภาพที่เลวร้ายที่

เกิดขึ้นในยามถูกปิดล้อมเมื่อเกิดสงคราม อัสซีเรียกำลังจะตีสอนเยรูซาเล็มเช่นนั้นและบาบิโลนก็จะทำเช่นนั้นด้วยในอีกกว่าหนึ่งศตวรรษต่อมา

15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว เจ้าจะย่ำบิบบมะกอกเทศ แต่จะไม่ได้ขโมยตัวเองด้วยน้ำมัน เจ้าจะย่ำองุ่น แต่จะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่น คนเหล่านั้นที่อยู่ในบริเวณรอบนอกของยูดาห์จะหว่านพืชผลของตนปีนั้นแต่จะไม่ได้เกี่ยวเก็บผล สงครามจะเข้ามาแทรก นอกจากนี้พวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากพืชผลของตน เช่น น้ำมันมะกอกหรือน้ำองุ่น นี่บอกเป็นนัยว่าคนอื่น (นั่นคือ คนอัสซีเรีย) จะยึดผลิตผลของพวกเขาไป

มคา 6:16 เพราะได้มีการถือรักษากฎเกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจการแห่งวงศวานของอาหับ และเจ้าได้ดำเนินตามคำแนะนำของคนพวกนี้ เพื่อเราจะกระทำให้เจ้าเป็นที่รกร้าง และชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนั้นจะเป็นที่เย้ยหยัน ฉะนั้นเจ้าจะต้องทนรับการดูต่ำว่ากล่าวจากชนชาติของเรา อมรีคือผู้ก่อตั้งกรุงสะมาเรียและความหยาบช้าของมัน อาหับเป็นบุตรของอมรีผู้ทวีความชั่วร้ายของบิดาตน เยรูซาเล็มและยูดาห์ในอาณาจักรฝ่ายใต้บัดนี้ก็จะกระทำตามความชั่วในการนับถือรูปเคารพแบบเดียวกับที่อมรีและอาหับกระทำในอาณาจักรฝ่ายเหนือ ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่รกร้าง เยรูซาเล็มจะกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการเย้ยหยันและการเหยียดหยามแก่ประชาชาติอื่นๆ คนต่างชาติจะพิวปาก (นั่นคือ ส่งเสียงจู้จี้) ด้วยความอัศจรรย์ใจในการพิพากษาของพวกเขา ยูดาห์และเยรูซาเล็มจึงกำลังจะทนรับคำต่อว่าเพราะความบาปของพวกเขาเอง

\*\*\*\*\*

ภาพรวมของมีคาห์ 7: ขณะที่หนังสือเล่มนี้ใกล้เคียงบทสรุป ผู้พยากรณ์ท่านนี้ก็กล่าวโทษความบาปอันดกคึ้นในยูดาห์ในข้อ 1-6 จากนั้นเขาก็กล่าวยอมรับการพึ่งพาพระเจ้าและการทรงช่วยให้พ้นของพระองค์ในข้อ 7-13 สุดท้ายเขานำเสนอคำสัญญาต่างๆและคำหนุนใจสำหรับยูดาห์ในข้อ 14-20

มคา 7:1-2

วิถีแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนที่พบว่าเขาเก็บผล

ในฤดูร้อนหมดแล้ว และเก็บผลจากเขาฤดูร้อนหมดแล้ว ไม่มีพวงองุ่นรับประทาน จิตใจข้าพเจ้า  
ปรารถนาผลสุกครั้งแรก มีคำประกาศความท้อแท้ของตนเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับยูดาห์ เขา  
ใช้ภาพเปรียบเทียบของการแสวงหาผลหลังจากการเก็บเกี่ยวและพบว่าไม่มีเพียงนิดเดียว เขาปรารถนา  
ผลที่ดีแต่พบว่ามันน้อยมากๆ ภาพเปรียบเทียบนี้ถูกขยายความในข้อถัดไป

2 คนตีสูญหายไปจากโลก จะหาคนซื้อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มี ต่างก็ข่มคอยจะ  
เอาโลหิตกัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่น้องของตน คนดีๆ นั่นคือคนเหล่านั้นที่เที่ยงธรรมและซื้อตรง  
ได้พินาศไปแล้วจากแผ่นดินยูดาห์ มีคนที่ยุติธรรมเหลืออยู่ไม่กี่คนในอาณาจักรแห่งยูดาห์ ทว่า  
คนส่วนใหญ่กลับเป็นพวกฆาตกรและพวกโจรลักพาตัว

มคา 7:3-4

มือทั้งสองของเขาคอยจ้องแต่สิ่งที่ชั่ว เพื่อจะกระทำด้วยความ

ขยัน เจ้านายและผู้พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ่ยถึงความปรารถนาชั่วแห่งจิตใจ  
ของเขา ต่างก็สานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ผู้คนใช้มือทั้งสองข้างอย่างชำร่วยในการทำชั่ว สินบนถูกแสวงหาและถูกรับโดยบรรดา  
คนที่มีตำแหน่งสูงๆ พวกคนรวยและคนมีอำนาจ (นั่นคือ คนใหญ่คนโต) เสนอแผนการต่างๆที่  
น้อ โกงของตนและพวกผู้พิพากษาธรรมก็ยอมรับมันโดยตรง ไม่ว่าจะเป็พวกเจ้านาย พวกผู้  
พิพากษาหรือนักธุรกิจ พวกเขาต่างก็ชั่วกันอย่างคดโกง

4 คนที่ดีที่สุดของเขาก็เหมือนหนามย้อย คนที่ซื้อตรงที่สุดของเขาก็คมกว่ารั้วต้นไม้  
หนาม วันแห่งยามรักษาการณ์ของเจ้า และวันที่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุ่งเหยิงของ  
เขาก็อยู่ใกล้เต็มที คนที่ดีที่สุดของยูดาห์และเยรูซาเล็มเป็นเหมือนหนามย้อย – ไม่มีอะไรดีเลย  
ตั้งแต่วันที่ถูกลงมาถึงล่วงหน้าโดยพวกผู้พยากรณ์สมัยแรกๆ (นั่นคือ ยามรักษาการณ์) กำลังจะ  
มาถึงแล้วและจะเกิดความยุ่งเหยิง – ความอกสั้นขวัญหนีและความสับสน

มคา 7:5-6                   อย่าวางใจในสหาย อย่ามั่นใจในคนนำทาง จงเฝ้าประตูปากของ  
เจ้าอย่าเผยอะไรแก่เธอที่อยู่ในอ้อมอกของเจ้า การคิดคดทรยศในประชาชาตินั้น ได้แพร่หลาย  
มากเกินไปจนผู้พยากรณ์ท่านนี้เตือนประชาชนของเขาว่าอย่าวางใจผู้ใด – แม้แต่ภรรยาของตัวเอง

6 เพราะว่าลูกชายคูหมิ่นพ่อ และลูกสาวลูกขึ้นต่อผู้แม่ของเธอ ลูกสะใภ้ต่อผู้แม่สามี ศัตรู  
ของใครๆก็คือคนที่อยู่ร่วมเรือนของเขาเอง แม้แต่ความจริงรักภักดีในครอบครัวก็จางหายไปแล้ว  
บุตรชายทั้งหลายไม่ให้เกียรติบิดาของตน บุตรสาวทั้งหลายเหิมเกริมต่อมารดาของตนรวมถึง  
พวกลูกสะใภ้ด้วย ระเบียบตามธรรมชาติได้ตกต่ำลงในยุคที่มากเสียจนเหล่าศัตรูของหลายๆคน  
ก็คือคนในครอบครัวของเขาเอง พวกเขาไม่มีความรักให้กันตามแบบธรรมชาติ สังคมในยุคที่  
ได้เสื่อมทรามลงอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงระดับล่างสุดจนถึงแก่นของมัน –  
ครอบครัว

มคา 7:7                   เมื่อได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ชวนหดหู่และสิ้นหวังเช่นนั้น มีคาห์  
จึงร้องออกมาว่า เพราะฉะนั้นสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอย  
พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า เมื่อไม่รู้จะมองไปทาง  
ไหนดี ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะมองไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรอดและการ  
ช่วยให้พ้น เขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงสดับฟังเขา พระเจ้าท่านนั้นทรงสามารถแก้ไขความชั่วร้ายของ  
ประชาชนของพระองค์ได้

มคา 7:8-10               โอ ศัตรูของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าเปรมปรีดีเย้ยข้าพเจ้าเลย เมื่อข้าพเจ้า  
ล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นอีก เมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในความมืด พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างแก่  
ข้าพเจ้า มีคาห์จึงเตือนบรรดาศัตรูของประชาชนของพระองค์ว่าอย่าเปรมปรีดีด้วยเรื่องการล้ม  
ลงของยูดาห์ วันนั้นกำลังจะมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพยุงประชาชนของพระองค์ขึ้น แม้ว่า  
ขณะนี้พวกเขาอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญูณ พระเจ้าก็จะทรงเป็นความสว่างแก่พวกเขา

9 ข้าพเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าข้าพเจ้ากระทำบาปต่อพระองค์  
ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะทรงแก้แค้นของข้าพเจ้า และจะทำการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า



พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าไปยังความสว่าง และข้าพเจ้าจะเห็นความชอบธรรมของพระองค์  
ตรงนี้มีคำหักถ้าวแทนเยรูซาเล็มอย่างเป็นทางการ แน่ทีเดียวพวกเขาจะแบกรับความ  
เดือดดาลของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา พวกเขาได้กระทำบาปต่อพระเจ้าของตนและบัดนี้พระองค์  
กำลังจะทรงพิพากษาพวกเขาแล้ว ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงปฏิญาณว่าจะอ่อนน้อมต่อประชาชนของ  
เขาและขอร้องพระเจ้าให้ปฏิบัติอย่างยุติธรรมเพื่อพวกเขา ในกาลอันเหมาะสมพระเจ้าจะทรงนำ  
พวกเขาออกมาสู่ความสว่างและพวกเขาจะเห็นความชอบธรรมของพระเจ้า

**10 แล้วเธอซึ่งเป็นศัตรูของข้าพเจ้าจะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่กล่าวแก่  
ข้าพเจ้าว่า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน" ตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ คราว  
นี้เธอจะถูกล้มลงเหมือนเลนที่ในถนน ในวันนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้เยรูซาเล็มและอิสราเอล  
กลับสู่สภาพเดิมและสร้างพวกเขาขึ้นใหม่ บรรดาศัตรูของพวกเขาจะเห็นมันและอับอายกับการ  
ต่อต้านของตน บรรดาศัตรูของเยรูซาเล็มจะระลึกได้ด้วยความอับอายว่าตนเคยเหยียดหยันอิสราเอล  
เกี่ยวกับพระเจ้าของนาง วันนั้นกำลังจะมาเมื่อเหล่าศัตรูของเยรูซาเล็มจะถูกเหยียบย่ำลงในเลน  
ตามแห่งท้องถนน แน่แน่นอนว่านั่นเกิดขึ้นกับอัสซีเรีย บาบิโลนและประชาชาติอื่นๆที่เล็กกว่าซึ่ง  
เคยเป็นศัตรูของอิสราเอล**

**มคา 7:11-13**                    **วันที่จะสร้างกำแพงเมืองของเจ้า ในวันนั้นคำบัญชาจะถูก  
ปลดปล่อยไป** วันนั้นกำลังจะมาเมื่อกำแพงของกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายจะถูกสร้างขึ้นใหม่  
แน่แน่นอนว่านั่นจะเกิดขึ้นเมื่อเนหะมีย์กลับมาเพื่อจุดประสงค์นั้น ในวันนั้นคำบัญชาของพระเจ้า  
สำหรับการพิพากษาที่กระทำต่อเยรูซาเล็มจะถูกเอาออกไปเสีย

**12** ในวันนั้นเขาจะมามาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มีป้อมปราการ จากระหว่าง  
ป้อมปราการกับแม่น้ำ จากระหว่างทะเลนี้กับทะเลโน้น และจากระหว่างภูเขานี้กับภูเขาโน้น นี่ดู  
เหมือนว่าจะเป็นมากกว่าการกลับมาของพวกยิวที่กระจัดกระจายไปในสมัยของเอสราและเนหะ  
มีย์ ดูเหมือนว่านี่จะถึงการกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอลในยุคพันปี ในวันนั้นพวกยิวทั่วโลก

จะไม่เพียงกลับมายังแผ่นดินของตนเท่านั้น แต่บรรดาคนต่างชาติจะมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม จากทุกมุม โลกด้วย

**13** ถึงกระนั้นแผ่นดินก็จะรกร้างเพราะคนที่อาศัยในแผ่นดินนั้นเป็นเหตุ เนื่องด้วยผลแห่งการกระทำของเขา แม้ข้อเท็จจริงที่ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงทำให้อิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมและอวยพรพวกเขา ในระหว่างนี้การพิพากษาก็จะมาเพราะผลชั่วแห่งการกระทำของพวกเขา (นั่นคือ ความบาปของพวกเขา)

**มคา 7:14-15**      **ขอทรงเล็งดูประชาชนของพระองค์ด้วยคทาของพระองค์ คือ**  
ฝูงประชาชนที่เป็นมรดกของพระองค์ ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า ในท่ามกลางการเมด ขอทรงให้เขาหากินอยู่ในบาซันและกิเลอาดอย่างในโบราณกาล ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงร้องขอต่อพระเจ้าให้ทรงเล็งดูประชาชนของพระองค์ในกาลอันเหมาะสมด้วยคทาผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ **ดู เพลงสดุดี 23:4** มรดกของพระเจ้าซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่การเมดจนถึงบาซันและกิเลอาดเป็นคำเปรียบหมายถึงอิสราเอล มีคำห้ขอร้องพระเจ้าให้ทรงเล็งดูพวกเขาอีกครั้งในแผ่นดินที่ถูกขยายออกของพวกเขา

**15** ดังในสมัยเมื่อเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เราจะสำแดงสิ่งมหัศจรรย์แก่เขา ดังนั้นพระเจ้าทรงตอบและทรงสัญญาว่าพระพรทั้งหลายของพระองค์ที่มีแก่อิสราเอลจะเป็นเหมือนพระพรที่พระองค์ได้ประทานให้พวกเขาตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์ พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้พ้นและเล็งดูพวกเขา ในวันนั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำสิ่งมหัศจรรย์สำหรับประชาชนของพระองค์

**มคา 7:16-17**      **ประชาชาติทั้งหลายจะแลเห็นและอับอายด้วยอานุภาพทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไป** ในวันนั้นประชาชาติอื่นๆ จะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าบนอิสราเอลและตกตะลึงกับอานุภาพของพวกเขา คนเหล่านั้นจะเอามือปิดปากตัวเองด้วยความอัศจรรย์ใจ หูของพวกเขาจะอื้อไปเพราะสิ่งที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับอิสราเอล

17 เขาทั้งหลายจะเลียดภักดีเหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออกจากกรูของเขาคุดหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่องด้วยเจ้า เขาทั้งหลายจะกลัว ประชาชาติทั้งหลายที่เคยเป็นศัตรูต่ออิสราเอลจะมานบนอบเชื่อฟังในวันที่พระเจ้าทรงทำให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิม คนเหล่านั้นจะเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าและแม่แต่อิสราเอลด้วย พระเจ้าจะทรงยกอิสราเอลอย่างทรงฤทธิ์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

**มคา 7:18-19**                    **ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ ผู้ทรงยกโทษความชั่วช้า และทรงให้อภัยการละเมิดแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนื่องนิศัย เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา ขณะที่เขาใกล้ถึงตอนจบของคำพยากรณ์ของเขาแล้ว ผู้พยากรณ์ท่านนี้จึงร้องสรรเสริญพระเจ้า โดยถามว่าใครเล่าจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษความชั่วช้าและทรงอภัยความบาปของประชาชนของพระองค์ เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าไม่ทรงถือพระพิโรธของพระองค์ตลอดไปเป็นนิศัย เหตุผลก็คือว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา และแน่ที่เดียวพระเมตตาของพระเจ้าจะปรากฏชัดเจนในการกลับสู่สภาพเดิมและการกลับใจเชื่อในอนาคตของอิสราเอล**

19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราไว้ พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเขาลงไปในที่ลึกของทะเล มีคำพยากรณ์ว่าวันนั้นกำลังจะมาเมื่อพระเจ้าจะทรงหันเสียจากพระพิโรธของพระองค์และมีความกรุณาต่อประชาชนของพระองค์ วันนั้นกำลังจะมาเมื่อพระเจ้าจะทรงพิชิตบรรดาความชั่วช้าของพวกเขาและเหวี่ยงพวกมันลงไปในที่ลึกของทะเล อย่างหลังนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคำพูดเปรียบเทียบว่าความบาปของพวกเขาจะถูกเอาออกไปเสียเป็นนิศัย พระเจ้าทรงทำเช่นนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนนั้น ดูโรม 3:25 เช่นเดียวกับในเพลงสดุดี 103:12 ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะถอนความบาปของเราไปไกลพอๆกับที่ทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตก ความหมายก็คือว่าความบาปของเราถูกถอนออกไปแล้วเป็นนิศัยและอย่างถาวร นั้นเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์ทรงชำระค่าความบาปของเราบนกางเขนนั้น เมื่อถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ ความบาปของเราก็ถูกเอาออกไปอย่างถาวร

มคา 7:20

พระองค์จะทรงสำแดงความจริงให้ประจักษ์แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีคำหีบดท้ายคำพยากรณ์ของเขาโดยยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงกระทำความจริงที่ถูกพรรณนาไว้ข้างบนแก่ยาโคบ (นั่นคืออิสราเอล) ความเมตตาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมและผ่านทางอับราฮัมจะถูกกระทำตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้ว พระสัญญานั้นมีให้แก่อิสราเอลและหมายรวมถึงเชื้อสายของอับราฮัมด้วย – คนเหล่านั้นในพระคริสต์ คำพยากรณ์ของมีคาห์จึงจบลงด้วยประการฉะนี้